

น้องใหม่ดาว-เดือน ม.มหาสารคาม ลงแขกดำนา สร้างจิตสำนึก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ น้องใหม่ใส่ใจชุมชน
ด้วยการเรียนรู้ภูมิปัญญา วิธีการทำนา ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ปั้นจักรยานไปดำนา
สร้างคุณค้ำรักษาสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ แปลงน้านดอนยม
ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม องค์การ
นิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิตและกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นำนิสิตผู้เข้าประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัย
(Freshy boy and girl 2013) ทั้งหมด 19 คน ทั้งชายและ
หญิงรวม 38 คน ลงพื้นที่ชุมชนเรียนรู้วิถีชาวนา

ซึ่งเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนิสิต ผู้การพัฒนามหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการทางความคิด ความร่วมมือและการปฏิบัติ จากทุกสโมสรนิสิตในการขับเคลื่อน พื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่ คณาจารย์และบุคลากร เกิดความรักความสามัคคี และภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสถาบัน ชูภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาภูมิภาคอีสาน รวมถึงกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เรียนรู้ทักษะชีวิตในสังคมอุดมศึกษา ตลอดจนตระหนักถึงการนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ในกิจกรรมการประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการเก็บตัวผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง



บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 750

Section: กีฬา/การศึกษา-วัฒนธรรม

วันที่: อังคาร 2 กรกฎาคม 2556

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3504

Col.Inch: 76.21

Ad Value: 57,157.50

หน้า: 13(ล่าง)

PRValue (x3): 171,472.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: น้องใหม่ดาว-เดือน ม.มหาสารคาม ลงแขกดำนา สร้างจิตสำนึก

ด้านการพัฒนาบุคลากร การปลูกฝังความรักในหมู่คณะ และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะร่วมกัน ในครั้งนี้ นิสิตผู้เข้าประกวดดาว-เดือนได้พร้อมใจกันเป็นจักรยานทรงพลังลดโลกร้อน และลดใช้พลังงานน้ำมัน ปั่นจากหมู่บ้านดอนยมไปยังแปลงนาท้ายหมู่บ้านระยะทางกว่า 800 เมตร มีการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนจากการบอกเล่า และการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นิสิต โดยเจ้าของแปลงนาที่ให้ความอนุเคราะห์แก่นิสิต คือ นางละมุน กุลพิทยเอื้อเพื่อที่นา 2 ไร่ ให้นิสิตผู้เข้าประกวดได้เรียนรู้การปักดำนา จากนั้นชาวนาดั้นแบบได้นำนิสิตลงแปลงนา จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง โดยการลงมือปักดำต้นกล้า ซึ่งนิสิตเองยังได้กล่าวว่า กิจกรรมนี้บางคนไม่เคยลงมือปฏิบัติมาก่อน แต่พอได้มาก

เรียนรู้ กลับทำให้รู้สึกว่าจะได้มากซึ่งเมล็ดข้าวข้างยกลำบาก ทำให้ตัวนิสิตเองสำนึกถึงคุณของชาวนาอย่างสุดซึ้ง ทั้งยังเกิดองค์ความรู้ด้านการทำนามากขึ้น ตลอดจนได้ลงพื้นที่เรียนรู้วิถี วัฒนธรรมชุมชนไปพร้อมๆ กับการลงมือปฏิบัติจริง อันก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีของการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้อุดมคติ นิสิตจิตอาสาอีกด้วย

นายกิตติโชติ วงศ์สาคร (โตม) คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า เคยมีประสบการณ์ดำนามากบ้าง แต่ไม่ค่อยได้ทำบ่อย ลงพื้นที่ดำนาวันนี้นอกจากได้รับความสนุกสนานที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ แล้วยังเห็นความสำคัญของชาวนา ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อเราที่ใช้หยาดเหงื่อแรงกาย ดำนาเกี่ยวข้าวให้เราได้กิน

นางสาวสุรัสวดี สุขสวัสดิ์ (ฟ้า) คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า วันนี้ทำให้รู้ว่าการดำนาไม่ได้ทำง่ายๆ เลย ต้องมีความอดทน หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ที่พวกเราในวันนี้ ทุกคนก็ตั้งใจกัน โดยปราชญ์ชาวบ้าน ที่เป็นผู้ มีประสบการณ์ ก็ได้แนะนำวิธีปัก

ดำข้าว บอกว่าไม่ควรเยอะเกินไป ให้เอียงต้นข้าวนิดหนึ่ง เพื่อลมสุกข้าวจะได้ไม่ล้ม ซึ่งได้ข้อคิด สุขุมนาน เป็นโอกาสที่ดีและประสบการณ์ที่ดี

นางสาววิวิสา ศรีคุ้มเก่า (ไข่มุก) คณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวว่า ไม่เคยดำนามาก่อน รู้สึกดี และภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมดีๆ แบบนี้ เพราะหาไม่ห้องเรียนไม่ได้ วันนี้มีรุ่นพี่และผู้รู้สอนวิธีเกี่ยวกับการวางกล้า โดยวิธีสมัยใหม่ คือการดำแบบแนวตรง ทำให้ได้ประสบการณ์ ได้ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ เกิดความสามัคคี รู้จักกันมากขึ้น

นายปาฏิหาริย์ เฟิงสุข (จ๊อบ) คณะวิทยาศาสตร์ ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาเลย ว่า ตัวเองเคยดำนามากบ้าง แต่ครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งอื่น ได้ดำนากับพี่ๆ เพื่อนๆ มีคนสอนดำนา ได้ความรู้ เป็นการดำนาสมัยใหม่คือดำแบบแนวตรง สุขุมนาน ได้ความรู้ ฝากถึงเพื่อนๆ พี่น้อง อยากรู้จักบุญคุณของข้าว ใช้เวลานานมาก อยากรู้วิธีการดำนาไว้

